
Skólaráðsfundur 21. mars 2018 

 

Fundinn sátu: Vildís Björk Bjarkadóttir, Valborg Hjálmarsdóttir, Sólveig Arna Ingólfsdóttir, 

Lydía Ósk Jónasdóttir, Þ. Sandra Magnúsdóttir, Hildur Heba Einarsdóttir, Guðmundur Jón 

Bergmannsson, Óskar G. Björnsson og Hallfríður Sverrisdóttir sem ritaði fundargerð. 

 

Rætt var um drög að teikningum af skólalóð og hugmyndir að leiktækjum í tengslum við 

takmarkað pláss á lóðinni. Einnig rætt um nýtingu svæðisins framan við Árvist. Blindhorn á 

bílastæði við norðausturenda skólahússins var til umræðu og hugsanlegar lausnir. 

Fundarmenn lýstu áhyggjum af fækkun bílastæða við skólann.  

 

Lítillega rætt um skóladagatal næsta skólaárs, en það er enn í vinnslu. 

 

Árskóladagurinn verður laugardaginn 5. maí. Dagurinn verður helgaður tækni í skólastarfi og 

gert er ráð fyrir viðveru nemenda á bilinu kl. 10:00-13:00. Þá verður einnig atvinnulífssýning 

í íþróttahúsinu. 

 

Sameiginleg yfirlýsing foreldrafélags Árskóla og skólaráðs var rædd og samþykkt 

svohljóðandi: 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn nemenda í Árskóla  

Nú í vetur eins og síðustu ár hefur þó nokkuð borið á lús hjá nemendum í skólanum. 

Það er mjög mikilvægt þegar lúsin kemur upp að allir bregðist skjótt við og að við séum 

samtaka í aðgerðum. Skólinn reiðir sig algjörlega á þátttöku foreldra í þessu sambandi 

og á þann hátt einan er hægt að uppræta lús þegar hún kemur upp.  

Skólahjúkrunarfræðingur er til taks ef óskað er eftir frekari upplýsingum um meðferð. 

  

Stjórn foreldrafélags Árskóla og skólaráð Árskóla 

 

Rætt um að skólaráð sendi frá sér ályktun um skerta stöðu náms- og starfsráðgjafa við 

skólann. 

 

 

Næsti fundur skólaráðs er fyrirhugaður 11. apríl.  


